

HOÀN THÀNH TIÊM VẮC-XIN...

(Tiếp theo trang 1)

điểm cầu Thái Bình có đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 3 tuần qua, số ca mắc Covid-19, ca nặng, tử vong tại các tỉnh, thành phố có xu hướng giảm từng ngày. So với tuần trước, số ca mắc trong cộng đồng giảm 36,9%; số ca tử vong giảm 26,1%; số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 26,7%; số ca nặng, nguy kịch giảm 31,7%. Tỷ lệ tử vong/mắc của 30 ngày qua giảm mạnh từ 0,13% tháng trước xuống còn 0,03% trong tháng này. Dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Về tiêm vắc-xin phòng Covid-19, với quan điểm "tiêm nhanh nhất, nhiều nhất, rộng nhất, bảo đảm an toàn, hiệu quả" và phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rả từng người", Việt Nam là một trong những quốc gia có số liều tiêm vắc-

xin phòng Covid-19 cao nhất thế giới. Để thực hiện hiệu quả công tác điều trị Covid-19, Bộ Y tế đã bảo đảm đủ thuốc điều trị, không để thiếu thuốc; phân bổ kịp thời cho các địa phương. Sau khi nghe đại biểu các bộ, ban, ngành, địa phương báo cáo tình hình dịch, công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh trong nước có những tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm trong cộng đồng, số ca chuyển nặng, nhập viện và tử vong giảm. Dịch bệnh được kiểm soát tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng; yên tâm mở cửa trường học... Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng

cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là tiến độ tiêm mũi 3 chậm; việc triển khai tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa bảo đảm kế hoạch đề ra; còn lúng túng trong điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà... Thời gian tới, dịch bệnh trên thế giới có thể có những diễn biến mới với các biến chủng phức tạp. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tăng cường các nguồn lực cho y tế dự phòng, y tế cơ sở; đẩy mạnh tiêm vắc-xin; quản lý tốt nhất, trợ giúp và chăm sóc đặc biệt các nhóm nguy cơ như: người cao tuổi, bệnh nền, trẻ em, người lao động ở các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, cần chủ động về thuốc, vật tư sinh phẩm, hóa chất phòng, chống dịch; tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Các địa phương phải chủ động xây dựng các phương án, có kế hoạch cụ thể để ứng phó khi tình hình dịch diễn biến phức tạp.

Vắc-xin là vũ khí chiến lược trong phòng, chống dịch, Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà soát, vận động, tuyên truyền người dân tiêm vắc-xin; đẩy nhanh, thần tốc việc tiêm mũi 3; hoàn thành tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi trong tháng 4/2022; đẩy nhanh việc cung ứng, nhập khẩu vắc-xin, hoàn thành việc tiêm vắc-xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022. Tiếp tục nghiên cứu việc tiêm mũi 4 cho người dân. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp tiếp tục bám sát tình hình, chỉ đạo quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống dịch. Xây dựng các nội dung tuyên truyền phù hợp, kịp thời. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy định, quy chế hiện hành về phòng, chống dịch, bảo đảm thống nhất, tập trung, phù hợp với thực tế. Các bộ, ngành, địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch cụ thể, báo đảm thực

hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Ngay sau kết luận của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đề nghị các cấp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh đã đề ra, nhất là trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị không chủ quan, lơ là, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19; chủ động kế hoạch, có kịch bản, phương án phòng, chống dịch cụ thể, không để bị động, bất ngờ khi dịch diễn biến phức tạp..., bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

KHAI MẠC LỄ HỘI ĐỀN TIÊN LA...

(Tiếp theo trang 1)



Nghệ thức bái yết tại lễ hội.

lãnh đạo huyện Hưng Hà cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Đền Tiên La là nơi thờ Đổng Nhung Đại tướng Vũ Thị Thục - nữ tướng dưới thời Hai Bà Trưng. Theo sử cũ ghi, khi giặc Đông Hán sang xâm lược nước ta, tên Thái thú Tô Định đã ép bà làm vợ. Bị bà từ chối, Tô Định đã giết cha và chồng của bà, cho quân lùng bắt bà. Không để rơi vào tay Tô Định, Vũ Thị Thục đã phá vòng vây, vượt sông Hồng về Tiên La, Đa Chương (Hưng Hà ngày nay) chiêu binh mộ dũng để khởi nghĩa. Khi Hai Bà Trưng đẩy binh chống quân Đông Hán, bà đã đem quân sĩ hội quân cùng Hai Bà Trưng đánh giặc, lập nhiều chiến công, được Hai Bà Trưng phong "Đổng Nhung Đại tướng". Năm 41 (sau Công nguyên), Mã Viện đem quân sang đánh chiếm lại nước ta. Trong trận chiến đầu cuối cùng, bà cùng quân sĩ của mình đã anh dũng hy sinh ở gò Kim Quy. Để tưởng nhớ công đức của bà, nhân dân địa phương đã lập đền thờ bà trên chính mảnh đất khi xưa bà đã ngã xuống. Năm 1986, đền Tiên La được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia; năm 2016, lễ hội Tiên La được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu và du khách đã thưởng thức màn sân khấu về cuộc đời của Đổng Nhung Đại tướng Vũ Thị Thục. Trước đó, lễ hội Tiên La đã diễn ra lễ rước bộ và rước thủy - một nghi thức tâm linh đặc biệt, biểu hiện tín ngưỡng cầu nước của nhân dân với ý nguyện cầu mong tổ tiên trợ giúp cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội đền Tiên La năm 2022 diễn ra từ ngày 10 - 17/4 (ngày 10 - 17/3 năm Nhâm Dần) chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM THÁI BÌNH Kỷ niệm 30 năm thành lập



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao bằng khen của UBND tỉnh cho Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình vì có nhiều thành tích trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập (1992 - 2022). Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình tiền thân là Trung tâm Đào tạo - Giới thiệu việc làm được thành lập ngày 9/4/1992 theo Quyết định số 108/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, dù gặp nhiều khó khăn trong từng giai đoạn song Trung tâm vẫn luôn phấn đấu vươn lên trở thành cầu nối quan trọng trong việc tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn các chính sách liên quan đến quan hệ lao động... cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người lao động trong và ngoài tỉnh. Theo thống kê, từ năm 1992 đến nay Trung tâm đã tư vấn và giới thiệu việc làm trong nước cho 90.000 người, tư vấn

và giới thiệu xuất khẩu lao động cho 13.000 người. Tổ chức tư vấn định hướng và đào tạo nghề cho 52.714 lượt lao động và học sinh các trường THPT; đào tạo miễn phí cho 18.375 lao động nông thôn; phối hợp giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 74.190 lao động, tư vấn cho gần 1.000 lao động tham gia học nghề... Trung tâm phấn đấu đến năm 2025 có 40% và năm 2030 có 45% lao động trong tỉnh được tư vấn và giới thiệu việc làm. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Trung tâm đạt thành tích xuất sắc trong những năm qua được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng. NGUYỄN CƯỜNG

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH Diễn tập xử lý sự cố trên hệ thống lưới điện

Nhằm bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục và an toàn trong mọi tình huống, đặc biệt là mùa mưa bão năm nay, Công ty Điện lực Thái Bình vừa tổ chức diễn tập phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố an toàn hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh. Theo tình huống giả định trong cuộc diễn tập, sự cố gây đổ cột vị trí 20, đứt cả 3 pha dây dẫn và dây cáp quang OPGW đường dây 173E11.1-171E11.4 (trạm 220kV Nguyễn Xá đi trạm E11.4 Hưng Hà); tình huống 2 sự cố đứt dây, đổ cột từ vị trí 13.6 đến 13.8 lộ 475E11.3 nhánh Đông Hòa; thời tiết nắng nóng kéo dài phụ tải ở một số nơi tăng nhanh đột biến; tình

huống 3 sự cố trạm biến áp 2 Nghĩa Thắng lộ 475E11.3 do Điện lực thành phố Thái Bình quản lý vận hành bị quá tải 140% do thời tiết nắng nóng kéo dài; tình huống 4 mưa sét, sự cố về thời tiết giông, sét xảy ra tại một số nơi trên địa bàn tỉnh, cụ thể: về sự cố sét đánh đứt dây dẫn và dây thông tin điện lực tại các vị trí từ cột 167-170 lộ 372E3.3 Điện lực Đông Hưng quản lý ranh giới Điện lực Đông Hưng và Điện lực Hưng Hà MC Recloser cột 170/372E3.3 & cột 38/ 371E11.4); tình huống 5 công nhân Nguyễn Văn A tại Điện lực Đông Hưng trên đường đi làm trở về trụ sở bị tai nạn giao thông... Theo đánh giá, cuộc diễn

tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Đặc biệt, trình độ tổ chức, chỉ huy của lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc nhịp nhàng, ăn khớp với từng tình huống linh hoạt, nhanh gọn đúng kỹ thuật, quy trình. Ngoài ra, cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng trong việc ứng phó, khắc phục các tình huống sự cố lưới điện trong mùa mưa bão, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm nhanh chóng khôi phục nguồn điện cấp điện trở lại cho nhân dân khi có sự cố thiên tai xảy ra. MẠNH THẮNG

Tăng cường kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022

Nhằm nắm bắt tình hình quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP), xử lý nghiêm các vi phạm về ATTP, từ ngày 15/4 - 15/5/2022 sẽ tiến hành kiểm tra về công tác ATTP trên địa bàn tỉnh. Tuyên tỉnh sẽ thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra về công tác quản lý nhà nước tại 8 huyện, thành phố và một số cơ sở thực phẩm trên địa bàn. Tuyên huyện, thành phố và tuyên, xã, phường, thị trấn cũng thành lập các đoàn kiểm tra về ATTP. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ

đạo, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, về ATTP, việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhân sản phẩm, quảng cáo, việc thực hiện các quy định tự công bố sản phẩm... tại các cơ sở thực phẩm. HOÀNG LANH



Ngành y tế kiểm tra tại bếp ăn doanh nghiệp.

HYUNDAI ALL NEW CRETA Chính thức có mặt tại Thái Bình

Đại lý Hyundai Thái Bình vừa tổ chức giới thiệu và ra mắt Hyundai All New Creta - mẫu xe hiện đang được nhiều người chờ đón, lựa chọn để mua.



Hyundai All New Creta chính thức có mặt tại Thái Bình phục vụ người tiêu dùng.

Mua All New Creta khách hàng có nhiều sự lựa chọn bởi có 3 phiên bản gồm: bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp đi cùng với 6 màu: xanh, đen, trắng, đỏ, bạc và xám kim loại. Như Báo Thái Bình đã từng

giới thiệu (https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/219/147143/hinh-anh-hyundai-creta-hoan-toan-moi-tai-viet-nam), Creta vừa xuất hiện đã trở nên "hot" vì thừa hưởng nhiều công nghệ hiện đại và nét thiết kế của các mẫu xe phân khúc cao hơn như

Santafe 2022 và Tucson 2022. Hyundai All New Creta là mẫu xe được trang bị động cơ 1.5 tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái với hộp số IVT - một công nghệ đột phá khác phục tất cả các nhược điểm của hộp số CVT thông thường.



Với hàng loạt trang bị dẫn đầu phân khúc và sự chín chụ trong sản phẩm All New Creta được Hyundai kỳ vọng sẽ là một sản phẩm dẫn đầu xu hướng - một ông vua trong phân khúc B - CUV ở Việt Nam. Việc đại lý Hyundai Thái Bình nhanh chóng đưa Hyundai All

New Creta về giới thiệu, ra mắt đã góp phần làm cho thị trường ô tô tại Thái Bình sinh động và tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn mua sắm phương tiện giao thông chất lượng, an toàn và phù hợp với khả năng tài chính. KHẮC QUẢN